

**รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗**

เทศบาลเมืองชัยนาท ได้เลือกเหตุการณ์ความเสี่ยง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง ซึ่งไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง หรือค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นในเชิงเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ที่คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง การทุจริต	แผนงาน/ กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงการทุจริต
๑. ความเสี่ยงการทุจริตจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในเรื่องการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขออนุญาต เช่น ขอบใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๓ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมมาตรการป้องกันการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองชัยนาท	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	๑. ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามในประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ,ประกาศการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ,ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ๒. ผู้บริหารมอบนโยบาย ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ๓. หน่วยงานแจ้งเวียน ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ,ประกาศการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) , ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	แผนงาน/ กิจกรรมการบรรเทาความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ	มีการรับสินบน ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา หรือละเว้นการบังคับใช้กฎหมายแต่ตนเองในงานเปรียบเทียบปรับตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	๔ (ปานกลาง)	<p>๑. ส่งเสริมมาตรการป้องกันการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองชัยนาท</p> <p>๔. กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p>	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	<p>๑. ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามในประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน , ประกาศการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) , ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล</p> <p>๒. ผู้บริหารมอบนโยบาย ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๓. หน่วยงานแจ้งเวียน ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน , ประกาศการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) , ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๔. กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	แผนงาน/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
<p>๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์/ จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>กำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง มีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการ</p>	<p>๖ (ปานกลาง)</p>	<p>๑. ส่งเสริมมาตรการป้องกันการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณะชน รับทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามในประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ,ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณะชนทราบ</p> <p>๒. ผู้บริหารมอบนโยบาย ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ</p>
	<p>ราคา ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>		<p>๓. ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น</p> <p>๔. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองชัยนาท</p> <p>๕. กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p>		<p>๓. หน่วยงานแจ้งเวียน ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณะชน, ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๔. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ด้านการพัสดุ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	แผนงาน/ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านบุคคลของหน่วยงาน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเพื่อผ่อนปรนการบังคับใช้ระเบียบกฎหมาย เช่น การยกเว้นเรื่องการลา การพิจารณาการลงโทษทางวินัย	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. ส่งเสริมมาตรการป้องกันการรับสินบน ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๔. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองชัยนาท</p> <p>๕. กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p>	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง	<p>๑. ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามในประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ,ประกาศการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ,ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล</p> <p>๒. ผู้บริหารมอบนโยบาย ส่งเสริมค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๓. หน่วยงานแจ้งเวียน ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน , ประกาศการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) , ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ</p>